



BỘ NGOẠI GIAO VIỆT NAM



UNITED NATIONS

## HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ PHỤ NỮ, HÒA BÌNH VÀ AN NINH

Tăng cường Vai trò của Phụ nữ trong Xây dựng và Củng cố Hòa bình:  
Từ Cam kết tới Kết quả

Hà Nội, 7-9/12/2020

### Tài liệu khái niệm<sup>1</sup>

#### Bối cảnh

Năm 2020 thế giới kỷ niệm 20 năm Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ thông qua Nghị quyết 1325, đưa vấn đề Phụ nữ, Hòa bình và An ninh (PNHBAN) vào chương trình nghị sự của HĐBA. Năm 2020 cũng là dịp kỷ niệm 75 năm ký kết Hiến chương LHQ, 25 năm thông qua Tuyên bố và Chương trình hành động Bắc Kinh, 5 năm ban hành Các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) cũng như là năm triển khai kiểm điểm Các hoạt động xây dựng hòa bình của LHQ.

Năm 2020 cũng là năm Việt Nam đang đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ. Với kinh nghiệm phong phú của mình trong vấn đề PNHAN, nhất là về thúc đẩy thông qua Nghị quyết 1889 khi Việt Nam là Chủ tịch HĐBA trong nhiệm kỳ đầu tiên (2008-2009, Việt Nam mong muốn tổ chức một Hội nghị quốc tế cấp cao nhằm thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong xây dựng và củng cố hòa bình. Sự kiện này có sự tham gia hỗ trợ của Liên hợp quốc và tập trung cụ thể vào các nội dung chính là:

- (i) Sự tham gia thiết thực của phụ nữ trong tiến trình xây dựng và củng cố hòa bình;
- (ii) Các điều kiện và nguồn lực cần thiết để phát huy yếu tố giới trong xây dựng hòa bình và nâng cao vai trò của phụ nữ trong xây dựng hòa bình.

Việc Việt Nam thúc đẩy thông qua Nghị quyết 1889 (2009) của HĐBA cho thấy nhu cầu tăng cường thực hiện và giám sát chương trình nghị sự về PNHAN nói chung và Nghị quyết 1325 (2000) nói riêng. Nghị quyết 1889 kêu gọi đáp ứng tốt hơn nhu cầu của phụ nữ trong bối cảnh hậu xung đột/chiến tranh; thúc đẩy bình đẳng giới ở mọi tiến trình hoạch định chính sách, nhất là trong giai đoạn đầu của bình ổn xung đột và xây dựng hòa bình. Nghị quyết này đã góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt ngân sách cho bình đẳng giới ở các khu vực xung đột và trong các hoạt động xây dựng hòa bình, đồng thời kêu gọi tăng cường nguồn lực hỗ trợ nhằm đáp ứng nhu cầu của phụ nữ trong xây dựng hòa bình.

---

<sup>1</sup> Tài liệu được chuẩn bị bởi Cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam và Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Hai Nghị quyết của Đại hội đồng và HĐBA LHQ về gìn giữ hòa bình cũng như Chương trình Hành động 7-điểm của Tổng Thư ký LHQ về Đáp ứng giới (gender responsive) trong xây dựng hòa bình (được kiểm điểm trong năm 2020) là các thành tố quan trọng đối với Chương trình PNHBAN. Trong hai Nghị quyết này, Tổng Thư ký cam kết LHQ sẽ phân bổ ít nhất 15% ngân sách các quỹ do LHQ quản lý để hỗ trợ các dự án xây dựng hòa bình nhằm giải quyết các nhu cầu, thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao vai trò của phụ nữ.

Báo cáo năm 2019 của Tổng Thư ký LHQ về PNHBAN (ký hiệu S/2019/800) nhấn mạnh sự tham gia của phụ nữ trong xây dựng và hoạch định chính sách về tái thiết hậu xung đột là những ưu tiên để hướng tới kỷ niệm 20 năm ra đời Chương trình nghị sự PNHBAN.

## **Mục tiêu của Hội nghị**

Trước những hạn chế về đáp ứng giới và công tác thúc đẩy sự tham gia đầy đủ và bình đẳng của phụ nữ và khó khăn trong huy động nguồn lực liên quan, Hội nghị sẽ tập trung thảo luận về tình hình triển khai Chương trình nghị sự PNHBAN, những khó khăn và thách thức trong việc thúc đẩy sự tham gia và vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong thực tiễn xây dựng hòa bình. Hội nghị cũng là dịp để chia sẻ kinh nghiệm, thực tiễn điển hình, hướng hợp tác cũng như các chính sách, nguồn lực và giải pháp cần thiết nhằm thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong xây dựng hòa bình.

Mục tiêu Hội nghị là nhằm thúc đẩy đáp ứng giới và sự tham gia thiết thực của phụ nữ trong xây dựng hòa bình và huy động hỗ trợ cho nhiệm vụ này. Đây là cơ hội để các chuyên gia cao cấp của LHQ, các quốc gia, các tổ chức khu vực và quốc tế, thể chế tài chính, các hiệp hội phụ nữ, chuyên gia quốc tế về xây dựng hòa bình và các bên liên quan chia sẻ kinh nghiệm, xác định các thách thức và cơ hội cũng như cam kết thúc đẩy hành động sau năm 2020.

Hội nghị lần này cũng là cơ hội để cộng đồng quốc tế và các quốc gia cam kết thúc đẩy tiến trình do phụ nữ dẫn dắt và đáp ứng giới trong xây dựng hòa bình thông qua quyết tâm chính trị, giành nguồn lực và trao quyền năng kinh tế - xã hội nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong quá trình tái thiết và xây dựng hòa bình.

## **Thành phần**

Hội nghị dự kiến sẽ có sự tham dự trực tiếp và trực tuyến của khoảng 300 đại biểu, bao gồm các chuyên gia cao cấp của LHQ, đại diện của các nước thành viên, các tổ chức khu vực, tổ chức phi chính phủ, các hiệp hội phụ nữ, chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng hòa bình, học giả quốc tế...

## **Nội dung chính**

Chương trình Hội nghị có sự tham gia của đại biểu các nước ở nhiều khu vực khác nhau, đảm bảo bình đẳng giới trong danh sách diễn giả và huy động được sự đóng góp ý kiến rộng rãi từ đại diện Chính phủ, tổ chức khu vực và quốc tế, các chuyên gia, học giả cũng như các bên liên quan.

### *Nội dung thảo luận:*

*1. Đánh giá việc thực hiện Chương trình Nghị sự PNHBAN về vai trò của phụ nữ trong xây dựng hòa bình:*

- Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 1325 trong 20 năm qua, 10 năm thực hiện các tiêu chí nhằm giám sát việc thực hiện Nghị quyết 1325 và 11 năm thực hiện Nghị quyết 1889

của HĐBA trong bối cảnh LHQ tái khẳng định cam kết đối với ngăn ngừa xung đột và gìn giữ hòa bình với Chương trình PNHBAN đóng vai trò trung tâm.

- Giải quyết các thách thức đối với đáp ứng giới và thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong quá trình xây dựng hòa bình, bao gồm xác định các trở lực về chính trị, bộ máy và giới hạn nguồn lực.
- Các nước và các tổ chức tham gia, bao gồm Việt Nam sẽ chia sẻ kinh nghiệm trong việc thúc đẩy vai trò và sự tham gia của phụ nữ trong xây dựng hòa bình.
- Vai trò của bình đẳng giới đối với hoạt động gìn giữ hòa bình

## *2. Thúc đẩy Chương trình PNHBAN, đáp ứng giới và bình đẳng giới trong xây dựng hòa bình*

- Chia sẻ kinh nghiệm và góc nhìn của phụ nữ trong tham gia gìn giữ hòa bình; thảo luận các biện pháp và cách thức nhằm nâng cao ảnh hưởng và sự tham gia thiết thực của phụ nữ trong tiến trình hòa bình, ngăn ngừa xung đột, xây dựng hòa bình và phát triển đất nước, bao gồm mối liên hệ giữa hòa bình-nhân đạo-phát triển.
- Xác định vai trò thiết yếu của hệ thống an sinh xã hội, dịch vụ xã hội, cơ sở hạ tầng đối với tiến trình củng cố hòa bình
- Trao đổi về các thách thức đe dọa hòa bình và an ninh mới nổi như dịch bệnh toàn cầu, biến đổi khí hậu và xác định đóng góp của phụ nữ trong tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề đó.
- Xác định các lĩnh vực và cơ hội để LHQ, các định chế tài chính quốc tế, các học giả và tổ chức quốc tế có thể hỗ trợ đáp ứng giới trong xây dựng hòa bình.
- Xây dựng dữ liệu cho quá trình kiểm điểm các chỉ số nhằm giám sát thực hiện Nghị quyết 1325 và đề xuất các biện pháp để nâng cao hiệu quả của cơ chế giám sát đó.
- Nâng cao hiệu quả các sáng kiến khu vực về PNHBAN và sự phối hợp giữa các cơ quan LHQ và các tổ chức khu vực trong vấn đề này

## **Kết quả dự kiến**

Mục tiêu tổng thể là tạo động lực và thúc đẩy đáp ứng giới trong xây dựng hòa bình thông qua xác định các thách thức đối với vai trò trung tâm của phụ nữ trong xây dựng hòa bình và kiến nghị các giải pháp, bao gồm tạo điều kiện và chia sẻ kinh nghiệm để thực hiện các mục tiêu này.

Nước Chủ tịch sẽ giới thiệu một văn kiện của Hội nghị để các nước có thể tham gia đồng tác giả và gửi tới Chủ tịch Đại hội đồng, HĐBA và Ủy ban xây dựng hòa bình của Liên hợp quốc.